

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHO DN, HTX NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Tình hình hoạt động của Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp

Tính đến hết 31/3/2023 trên địa bàn tỉnh có 3.790 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký 38.785 tỷ đồng; trong đó 3.713 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 98% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp hoạt động đa dạng ngành nghề, phân theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, trong đó **nông - lâm nghiệp chiếm 11%**.

Trong năm 2023 các doanh nghiệp đã nộp ngân sách khoảng 413,9 tỷ đồng, chiếm 14% tổng thu nội địa. Tham gia giải quyết việc làm cho khoảng 50 nghìn lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt được mức trung bình từ 5 - 6 triệu đồng/tháng, góp phần ổn định và cải thiện thu nhập của người lao động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên việc trang bị các nền tảng số để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh còn khiêm tốn, thiếu kỹ năng, kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sau một thời gian hoạt động doanh nghiệp đã phải tạm ngừng kinh doanh hoặc giải thể. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế so với tiềm năng lợi thế của tỉnh: nguồn vốn đầu tư kinh doanh còn ít; Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nông nghiệp có tăng qua các năm xong tỷ lệ còn thấp tương ứng với tỷ lệ vốn sản xuất kinh doanh thấp.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đã có những đóng góp nhất định trong sự phát triển của ngành nông nghiệp Lạng Sơn, một số doanh nghiệp đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, năng động, nhạy bén trong kinh doanh, khai thác lợi thế tiềm năng địa phương, chủ động tìm đối tác, đầu ra cho sản phẩm, tăng cường tham gia các hạt động tiếp thị, mở rộng thị trường, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, góp phần hoàn thành đạt chỉ tiêu kế hoạch phát triển doanh nghiệp, giải quyết việc làm, ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động. Trong đó, điển hình là nhóm các doanh nghiệp chế biến lâm sản và thạch đen đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, tạo ra được các sản phẩm có giá trị như ván dán, ván ép, đồ gỗ nội thất, tinh dầu hồi, các sản phẩm chế biến từ nhựa thông, các sản phẩm chế biến thạch đen... Các cơ sở chế biến ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu làm tăng giá trị sản phẩm,... Sản phẩm chế biến được xuất khẩu sang các thị trường: Trung Quốc, Hàn

Quốc, Đài Loan, Singapore và Nhật Bản, Mặc dù đã có những bước phát triển về lượng và chất nhưng phần lớn các doanh nghiệp có công suất còn thấp, dây chuyền thiết bị chưa đồng bộ, các sản phẩm có giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

2. Tình hình hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp (HTX)

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 334 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 290 hợp tác xã đang hoạt động. Các HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012, HTX trong lĩnh vực nông lâm nghiệp chủ yếu sản xuất quy mô nhỏ với vốn hoạt động hạn chế (có HTX vốn điều lệ 05 triệu đồng), chưa phát huy được là đầu mối cung cấp dịch vụ đầu vào, đầu ra các sản phẩm cho thành viên nên hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa cao, chưa quan tâm hình thành quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển để mở rộng sản xuất hay bù đắp thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng. Về Liên hiệp HTXNN hiện nay trên địa bàn tỉnh có 02 Liên hiệp HTX đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với 13 HTX tham gia là thành viên (*Liên hiệp HTX sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn Lạng Sơn và Liên hiệp HTX Đông Bắc Lạng Sơn*). Tuy nhiên đến nay cả 02 Liên hiệp này đã ngừng hoạt động.

Về năng lực của các HTX: theo thống kê thường xuyên của cơ quan chuyên môn, tổng số thành viên HTX là 4.340 người, bình quân 14 thành viên/HTX; Tổng số cán bộ quản lý HTX nông nghiệp là 625 người; trong đó: Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ sơ, trung cấp: 330 người; số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên: 160 người, số cán bộ quản lý HTX khác là 135 người; Số lao động thường xuyên là 5.435 người, trong đó lao động là thành viên HTX 3.370 người. Doanh thu bình quân 01 HTX ước đạt 450 triệu đồng; lợi nhuận bình quân ước đạt 25 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên từ 3,5-4 triệu đồng/người/tháng.

Đánh giá sơ bộ:

- Số lượng HTX thành lập mới tăng đều từng năm, thu hút được lao động làm việc cho HTX. Tuy nhiên, số HTX thành lập mới tăng nhưng thiếu tính bền vững, năng lực nội tại yếu kém, hiệu quả hoạt động còn thấp, ngoài ra HTX nông nghiệp, Liên hiệp HTX hoạt động trong nông nghiệp rủi ro lớn do chưa tạo được liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thu mua nông sản gây ra vấn đề bất cập hiện nay là: “*được mùa, mất giá*“, ngoài ra do thị trường không ổn định (căng thẳng trên thế giới) và tình hình thiên tai phức tạp xảy ra khô hạn, mưa lớn cục bộ ảnh hưởng và tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp. Do vậy doanh thu có lãi của HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp luôn thấp hơn so với mặt bằng chung của HTX trên địa bàn tỉnh.

- Hoạt động HTX trên địa bàn tỉnh đã có một số chuyển biến tích cực, từng bước ổn định và phát triển nhanh về số lượng; thể hiện được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất; đầu tư trang thiết bị; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; bước đầu đã thay đổi nhận thức theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu, bao bì, nhãn mác sản phẩm, truy xuất nguồn gốc để nâng cao năng

lực sản xuất kinh doanh, thu hút và đảm bảo việc làm ổn định cho lao động thường xuyên trong HTX, hầu hết là lao động ở khu vực nông thôn; ngoài đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh đồng thời HTX tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn dân cư, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, giải quyết nhu cầu, lợi ích chính đáng, nâng cao đời sống của thành viên và người lao động, góp phần làm thay đổi căn bản đời sống của người dân và bộ mặt nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

3. Một số chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho DN, HTX nông nghiệp

Nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất cho các DN, HTX trên địa bàn tỉnh, nhiều chính sách, chương trình dự án hỗ trợ được lồng ghép thực hiện theo nhiệm vụ của ngành. Điển hình kết quả triển khai một số chính sách chương trình nhiệm vụ ước đến hết năm 2023 cụ thể như sau:

3.1. Chính sách hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực

Thực hiện bồi dưỡng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao trình độ cho Ban quản trị, thành viên HTX, trí thức trẻ trong việc quản trị, quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh của HTX từ đó mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp đơn vị và cán bộ phụ trách phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trong tuyên truyền triển khai, hỗ trợ hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có thể tiếp cận các cơ chế chính sách dễ dàng, hiệu quả; ước thực hiện đến hết năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức được 02 lớp tập huấn cho HTX với 80 người tham gia; 02 lớp tập huấn cho cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện, xã với 68 người¹; Tổ chức 01 hội nghị tập huấn với 150 người tham gia trong đó có 34 người đại diện cho HTX, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh về triển khai Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Tổ chức 01 cuộc tham quan học tập kinh nghiệm, nghiên cứu thực tế các mô hình hợp tác xã điển hình trong sản xuất, kinh doanh, hoạt động có hiệu quả trong và ngoài tỉnh với 25 người tham gia.

3.2. Chính sách hỗ trợ về khoa học – công nghệ, chuỗi liên kết sản xuất

Triển khai hỗ trợ cho 05 HTX² tham gia mô hình chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. Hoàn thiện hỗ trợ xây dựng mới 01 chuỗi sản xuất liên kết³, hỗ trợ 06 HTX tham gia liên kết trong chuỗi sản xuất liên kết năm 2023 tại 04 huyện: Bắc Sơn, Chi Lăng, Văn Lãng, Tràng Định⁴ tập trung hỗ trợ bao bì, nhãn mác, tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, hỗ trợ trang thiết bị sản

¹ Đến hết tháng 6/2023 tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cho HTX: 32 người tham gia; 01 lớp tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã với 38 người

²Hợp tác xã sản xuất cây ăn quả xã Nhật Tiến huyện Hữu Lũng; HTX Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Đồng Mô, huyện Chi Lăng; HTX nông nghiệp sinh thái Cường Hưng, huyện Tràng Định; HTX Thành Lộc, huyện Lộc Bình; HTX Bắc Lãng, huyện Đình Lập .

³ Mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu Khoai tây trên địa bàn huyện Lộc Bình.

⁴ Chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế Thuốc lá tại huyện Bắc Sơn; Chuỗi liên kết sản phẩm Hồng tại huyện Văn Lãng; Chuỗi liên kết sản phẩm Quế tại huyện Tràng Định; Chuỗi liên kết sản phẩm Hôi tại huyện Chi Lăng.

xuất, bảo quản, chế biến. Tăng cường giám sát, duy trì và xây dựng mã số vùng trồng đối với sản phẩm chủ lực, đã cấp 01 giấy xác nhận cấp mã số vùng trồng, nâng tổng diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh được cấp mã số là 1.068,3 ha với 189 mã vùng trồng.

3.3. Hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường

Hỗ trợ 02 HTX⁵ tham gia Chương trình “*Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam*” năm 2023 do Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức; Hỗ trợ từ 01 – 02 HTX tham gia Hội chợ triển lãm thương mại, trưng bày giới thiệu sản phẩm, phiên chợ nông sản, tuần lễ quảng bá nhằm giới thiệu, quảng bá các loại sản phẩm nông, lâm sản đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn góp phần nâng cao thương hiệu, đưa sản phẩm của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh gần hơn với người tiêu dùng trong cả nước và nước ngoài từ đó các HTX có cơ hội tìm kiếm các đối tác để thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, bao bì sản phẩm cho 10-12 HTX, Tổ hợp tác có sản phẩm có thể mạnh, chủ lực của địa phương tiếp cận tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) góp phần xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm xây dựng nhãn hiệu; truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; phát triển sản phẩm OCOP.

Tích cực đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của tỉnh lên sàn thương mại điện tử Portmart.vn và Voso.vn; hiện nay tỉnh Lạng Sơn có 228.608 tài khoản được kích hoạt trên sàn thương mại điện tử; 20.962 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử, 48.735 giao dịch thành công. Hỗ trợ kết nối chào bán và đăng thông tin về sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản của tỉnh trên mạng xã hội như Facebook, Zalo...

3.4. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Triển khai thực hiện phân cấp quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo quy định; trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đánh giá phân hạng 07 sản phẩm OCOP đạt 03 sao, lũy kế hiện nay toàn tỉnh có 94 sản phẩm OCOP được xếp hạng; các sản phẩm sau khi được công nhận đã đem lại những chuyển biến tích cực về giá trị sản phẩm, quy mô, chất lượng, quy trình sản xuất, chế biến cũng như mẫu mã bao bì, hệ thống nhận diện thương hiệu.

3.5. Chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021) bước đầu đã góp phần thu hút đầu tư, hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp, HTX ổn định sản xuất. Trong 6 tháng đầu năm 2023, thực hiện cho vay được 16.050 triệu đồng, số tiền đề nghị hỗ trợ lãi suất 175 triệu đồng, với 35 đối tượng được thụ hưởng; Hỗ trợ thành lập 12 hợp tác xã (240 triệu đồng); Hỗ trợ

⁵ HTX Nông sản Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; HTX Thạch đen Hồng Nhung, huyện Tràng Định

01 trí thức trẻ về làm việc tại hợp tác xã (58,5 triệu đồng); Hỗ trợ sản phẩm OCOP: 03 sản phẩm (15 triệu đồng).

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 667/UBND-TH ngày 05/6/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; văn bản số 3150/VP-KT ngày 04/7/2023 về việc chủ động thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-SNN ngày 05/6/2023 về tổ chức Hội nghị đối thoại về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2023, với mục đích tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại với các DN, HTX trên địa bàn tỉnh để trao đổi công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh; lắng nghe những đề xuất, kiến nghị, các khó khăn, vướng mắc của DN, HTX để có các giải pháp đề xuất với các cấp, các ngành kịp thời tháo gỡ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Khắc phục các hạn chế trong việc thực hiện Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT và khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém của cơ quan trong công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp đối với lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gửi phiếu xin ý kiến đến các DN, HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp trên địa bàn các huyện thành phố; kết quả tiếp nhận được 80 đơn vị phản hồi với 58 đơn vị có kiến nghị, trong đó trên 40 đơn vị có kiến nghị đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trên 30 đơn vị có kiến nghị đối với các lĩnh vực khác như: đất đai, chuyển đổi số, hỗ trợ thị trường... và đặc biệt là cơ chế, chính sách và nguồn vốn nhằm phục vụ tốt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và hợp tác xã. Với hơn 60 đơn vị đã đăng ký tham dự Hội nghị.

III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Ngày 17/7/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với các Doanh nghiệp, HTX trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh năm 2023. Đồng chí Lý Việt Hưng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị; đồng chí Dương Thị Hoan, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu Tư; đồng chí Trương Thu Hòa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Sở, Ngành: Tài chính; Công thương; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Cục Thuế tỉnh; Liên minh HTX tỉnh. Đại diện Báo Lạng Sơn, Đài truyền hình tỉnh Lạng Sơn đến dự và đưa tin. Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và 30 Doanh nghiệp, HTX tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị đã có 14 ý kiến đại diện tham gia, đề xuất, đề nghị làm rõ một số nội dung còn khó khăn, vướng mắc, trong đó chủ yếu tập trung vào lĩnh vực ý kiến của các DN, HTX nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt

động, sản xuất; trong đó tập trung vào các vấn đề như: tiếp cận các chính sách, nguồn vốn, thủ tục hồ sơ vay vốn; hỗ trợ các sản phẩm đặc sản, ocop... Các ý kiến của Doanh nghiệp, HTX đã được đại diện Lãnh đạo các Sở, Ngành, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc giải đáp trực tiếp tại Hội nghị. Một số ý kiến thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, hỗ trợ vay vốn đã được Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh ghi nhận, Công Thương trả lời trực tiếp và phúc đáp bằng văn bản gửi tới Doanh nghiệp, HTX.

(Chi tiết tại Bảng tổng hợp phúc đáp ý kiến, kiến nghị của Doanh nghiệp, HTX gửi kèm theo)

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Thường xuyên giữ mối liên hệ, kịp thời giải đáp khó khăn, vướng mắc. Nhiệt tình, chủ động hỗ trợ, tư vấn cho tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp lý, hỗ trợ tiếp cận công nghệ thông tin và dịch vụ bưu chính trong xử lý thủ tục hành chính.

2. Tiếp tục thực hiện thông kê, rà soát các Văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định về thủ tục hành chính có các quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực của ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới những cơ chế cần thiết tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của ngành.

3. Chủ động tiếp tục có phương án đơn giản hóa, cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ, chi phí đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành. Có đề xuất kiến nghị, tham mưu cho UBND tỉnh hoặc Bộ ngành liên quan để có các giải pháp hiệu quả hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân. Phấn đấu giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo trước và đúng hạn, không có TTHC bị trễ hạn.

Trên đây là báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình, kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Các Sở: KH&ĐT, TC, KH&CN, TN&MT, CT, TT&TT;
- Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh LS, Cục Thuế tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hiệp hội DN tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Các Doanh nghiệp, HTX (*Các Chi cục nhận phiếu lấy ý kiến gửi nội dung trả lời đến các DN, HTX theo lĩnh vực đã được phân công*);
- Lưu: VT, VP (HĐN).

GIÁM ĐỐC

Lý Việt Hưng